



สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 16 พฤษภาคม 2561

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โทร 0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2590 1320 เว็บไซต์ <http://pr.moph.go.th/iprg/>



**Mastery**

เป็นนายตนเอง



**Originality**

สร้างสรรค์สิ่งใหม่



**People Centered**

ใส่ใจประชาชน



**Humility**

ถ่อมตน อ่อนน้อม

สื่อ	ประเด็นข่าว
ไทยโพสต์ คอลัมน์ มติ ครม.	<b>ผู้รักษาราชการแทน รมว.สธ.</b> -เสนอข่าว ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติเป็นหลักการ มอบหมายให้นายพิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รมว.ดิจิทัลฯ เป็นผู้รักษาราชการแทน รมว.สธ. ในลำดับที่ 3 ในกรณีที่รมว.สธ.ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ และไม่มีผู้ดำรงตำแหน่ง รมช.สธ. หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ตามที่สธ.เสนอ
เดลินิวส์	<b>ปฏิรูปหลักประกันสุขภาพ</b> -เสนอข่าว นายอานนท์ วัจวสุ ประธานสภาธุรกิจประกันภัยไทย เปิดเผยว่า สภาธุรกิจประกันฯ พร้อมสนับสนุน การปฏิรูประบบหลักประกันสุขภาพภาครัฐ ด้วยการนำระบบประกันภัยเข้าไปให้ความคุ้มครองเพิ่มเติมด้านสุขภาพ แก่ประชาชนและข้าราชการ ทั้งนี้บริษัทประกันภัยพร้อมหารือกับคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข ในการใช้ระบบประกันช่วยในการปฏิรูป ซึ่งต้องดูรายละเอียดในเรื่องความคุ้มครอง โดยในการปฏิรูปหลักประกัน สุขภาพใหม่จะกำหนดให้ 3 กองทุน จัดทำชุดสิทธิประโยชน์ด้านการรักษาพยาบาลเป็น 3 แพ็กเกจ ได้แก่ ชุดสิทธิ ประโยชน์หลักหรือสิทธิประโยชน์พื้นฐานที่จำเป็น ซึ่งทุกกองทุนได้รับเหมือนกัน ชุดสิทธิประโยชน์ด้านการ รักษาพยาบาลเสริม 1 แต่ละกองทุนพิจารณาจ่ายเพิ่มเติมให้สมาชิกเอง และชุดสิทธิประโยชน์รักษาพยาบาลเสริม 2 ให้ประชาชนจ่ายเงินซื้อประกันเอง หากต้องการได้รับบริการที่เพิ่มขึ้น
กรุงเทพธุรกิจ ไทยรัฐ มติชน เดลินิวส์ ไทยโพสต์ ผู้จัดการออนไลน์ New 18 สปริงนิวส์ Thai hot news	<b>มือบลูกจ้าง สธ.</b> -เสนอข่าว เครือข่ายสมาพันธ์สมาคมลูกจ้างของรัฐแห่งประเทศไทย (สสท.) และลูกจ้าง สธ. นำโดย นายโอสถ สุวรรณเศวต ประธาน สสท. เดินทางมาที่ สธ.เพื่อเรียกร้องให้ปรับเปลี่ยนการจ้างงานโดยเงินงบประมาณแทนการ จ้างด้วยเงินบำรุงรพ. เนื่องจากขณะนี้ได้รับค่าจ้างต่ำกว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่ำของแรงงานข้ามชาติ และขอเจรจากับ ผู้แทนรัฐบาลระดับไม่ต่ำกว่าระดับรัฐมนตรี แต่ไม่มีผู้แทนมาเจรจา จึงเดินจาก สธ.ไปทำเนียบรัฐบาล ด้าน นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ รองปลัดสธ. กล่าวว่า การจ้างด้วยเงินงบประมาณอยู่นอกเหนืออำนาจ สธ. จาก การประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไป ได้รับการแจ้งว่าลูกจ้าง สธ.ไม่เข้าเกณฑ์ข้อกำหนด 4 ประเภทที่จะจ้างด้วยเงินงบประมาณ การจะดำเนินการได้ต้องมี การแก้ไขระเบียบจำนวนมาก ทั้งส่วนของก.พ.และกระทรวงการคลัง ในส่วนอัตราจ้างของสธ.มีกว่า 68 สาขา ได้ทำ หนังสือถึงผู้บริหารในพื้นที่ผ่านนพ.สสจ.ทั่วประเทศให้มีการจ้างงานตามอัตราค่าแรงขั้นต่ำ ตั้งแต่ปี 2560 แต่บาง พื้นที่อาจยังดำเนินการไม่ได้ เนื่องจากประสบปัญหาเงินบำรุงรพ. หากมีพื้นที่ใดยังดำเนินการไม่ได้ให้สะท้อนเข้ามา เพื่อนำไปสู่การแก้ไข ซึ่งจะกำชับนพ.สสจ.อีกครั้ง ทั้งนี้ สธ.มีการจ้างงานด้วยเงินบำรุงปีละกว่า 1 หมื่นล้านบาท กำลังดำเนินการเพื่อเพิ่มรายได้หน่วยบริการในส่วนของเงินบำรุง เช่น การให้เงินบริจาคเข้ารพ.สามารถลดหย่อน ภาษีได้ 2 เท่า เป็นต้น ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ระหว่างผู้ชุมนุมเดินทางออกจากสธ.ไปทำเนียบรัฐบาล พล.ต.ต.สุศักดิ์ ปริกภุมะกุล ผู้บังคับ การตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรี ได้เข้าเจรจาและแจ้งให้ผู้ชุมนุมดำเนินการชุมนุมในพื้นที่ที่ขออนุญาตไว้ มิเช่นนั้น อาจมีความผิดตามพ.ร.บ.การชุมนุมสาธารณะ แต่ผู้ชุมนุมยืนยันที่จะเดินไปทำเนียบรัฐบาล
มติชน เดลินิวส์ โพสต์ทูเดย์ ไทยรัฐ บางกอกโพสต์ สำนักข่าวไทย ช่อง 3,5,7,9 TNN24 CyberBiz Online ผู้จัดการออนไลน์	<b>ผลิตภัณฑ์สุขภาพผิดกม.</b> -เสนอข่าว นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช. และ นพ.วันชัย สัตยาวุฒิพงศ์ เลขาธิการ อย. ร่วมกันแถลง ข่าว ระวังการออกอากาศการโฆษณาผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเกินจริง ที่ออกอากาศระหว่างวันที่ 4-15 พ.ค. 2561 รวม 29 ช่อง 1 สถานีวิทยุ และเว็บไซต์ 10 URL โดยนพ.วันชัยย้ำเตือนมายังผู้บริโภค ว่า อาหาร กฎหมายไม่ อนุญาตให้โฆษณาว่าเป็นยารักษาโรค ส่วนเครื่องสำอาง มีวัตถุประสงค์เพื่อความสะอาดและสวยงามเท่านั้น ไม่ สามารถปรับเปลี่ยนโครงสร้างของร่างกายได้ ขอเตือนผู้บริโภคอย่าได้หลงเชื่อสรรพคุณที่อวดอ้างเกินความจริงทาง สื่อต่าง ๆ นอกจากจะเสียเงินโดยไม่จำเป็นยังอาจได้รับอันตราย หากพบเห็นการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพผิด กฎหมาย ร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสได้ที่ สายด่วน อย. 1556, 1556@fda.moph.go.th, Oryor Smart Application

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>ฐานเศรษฐกิจ</p> <p>มติชนออนไลน์</p> <p>ไทยรัฐ คอลัมน์ชะแว็บ</p>	<p>หรือร้องเรียนด้วยตนเองที่ศูนย์ ศรป. อย. สสจ.ทั่วประเทศ หรือสายด่วน กสทช. 1200</p> <p>-เสนอข่าว พล.ต.อ.วิระชัย ทรงเมตตา รอง ผบ.ตร. พร้อมคณะพนักงานสอบสวนคดีผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเมจิก สกิน ประชุมเพื่อติดตามความคืบหน้าของคดี พร้อมกับเปิดเผยรายชื่อของดารานักแสดงที่รีวิวลินค้าอีก 7 คนที่จะต้องมาสอบปากคำในวันที่ 24 พ.ค. สำหรับกลุ่มดาราที่ให้ถ้อยคำแล้ว อยู่ระหว่างรอผลตรวจพิสูจน์ผลิตภัณฑ์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ว่ามีสารประกอบตามที่โฆษณาหรือไม่ มีผลดีต่อสุขภาพหรือไม่ หลังจากนั้นรวบรวมพยานหลักฐานว่าดาราที่รีวิวลินค้าจะเข้าข่ายความผิดใด ด้านผลการตรวจผลิตภัณฑ์ อย.จะเร่งการตรวจใช้เวลาประมาณ 24 วัน ส่วนผลิตภัณฑ์อื่น ตรวจสอบแล้วพบสารไซบูทรามิน ซึ่งตรงกับผลการตรวจชันสูตรสาเหตุการเสียชีวิตของผู้ตาย</p> <p>-เสนอข่าว ภก.ประพนธ์ อางตระกูล ที่ปรึกษา อย. และแก้ปัญหาเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์เสริมอาหารให้ตรงจุด โดยเร่งสร้างความรู้ให้ผู้บริโภค ไม่เชื่อถือการโฆษณาหรือบุคคลที่รีวิวลินค้า หากจะดูแลสุขภาพของตนเองควรปรึกษาบุคลากรทางการแพทย์ พร้อมขอความร่วมมือผู้ประกอบการ สื่อมวลชน และดารานักแสดง รวมทั้งตั้งกองทุนสำหรับตรวจสินค้าผิดกฎหมาย ซึ่งส่วนนี้ต้องมีการแก้ไขกฎหมาย</p> <p><b>บทความ</b></p> <p>-เสนอบทความ โดยวารุณี สิทธิรังสรรค์ กล่าวว่า เวลานี้ อย.กำลังถูกจับตามองเรื่องการปฏิรูปเพื่อเพิ่มความเชื่อมั่น ซึ่งจุดหนึ่งคือ เรื่องการเพิ่มบุคลากรให้เหมาะสมกับการขอขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ ทั้งเครื่องสำอาง ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร หรือยา กว่า 700,000 รายการ แต่สิ่งสำคัญคือต้องปรับระบบการทำงานที่เน้นบูรณาการอย่างแท้จริงตามที่รมว.สธ.กล่าวไว้ และสอดคล้องกับแผนการปฏิรูปประเทศ</p> <p>-ด้าน ศ.นพ.ธีรวัฒน์ เหมะจุธา กรรมการปฏิรูปด้านสาธารณสุข ให้ข้อมูลว่า ที่ผ่านมา อย.ไม่มีความพร้อมในการประเมินประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ต่างๆ อาจเป็นเพราะระบบและบุคลากร ซึ่งไม่ใช่แค่จำนวนแต่ต้องมีความเชี่ยวชาญในการประเมินรับรองผลิตภัณฑ์ นอกจากนี้ อย.ต้องมีการทบทวนการรับรองอย่างต่อเนื่อง แม้ไม่มีบุคลากรเพียงพอ แต่สามารถทำงานร่วมกับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กรมการแพทย์ กรม สบส. ฯลฯ ซึ่งในคณะทำงานปฏิรูปมีการวางกรอบการทำงานไว้แล้ว แต่กลับมีคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปอีกชุด จึงอยากขอความชัดเจนตรงนี้ด้วย</p> <p>-กล่าวถึงกรณีที่แพทย์สภาประกาศห้ามแพทย์หรือเภสัชกร โฆษณาตนเอง ว่า ต้องไม่ทำให้เกิดสภาพการณ์ที่เรียกว่า ฆ่าแมลงสาบตัวเดียวเผาบ้านทั้งหลัง เพราะเครื่องสำอาง และอาหารเสริมที่เป็นของแท้ รวมถึงแพทย์และเภสัชกรไทยที่มีฝีมือและคุณภาพ จำเป็นต้องได้รับการดูแล เพราะตลาดนี้มีมูลค่าสูงกว่าสองแสนล้านบาท</p>
<p>โพสต์ทูเดย์</p> <p>กรุงเทพธุรกิจออนไลน์</p> <p>เว็บไซต์ไทยโพสต์</p>	<p><b>พาราควอด</b></p> <p>-เสนอข่าว เพจเฟซบุ๊ก "เครือข่ายเตือนภัยสารเคมีกำจัดศัตรูพืช (Thai-PAN)" โพสต์ข้อความว่า ประชาคมวิชาการจะไม่อยู่นิ่งเฉย การตัดสินใจแบนหรือไม่แบนสารพิษอันตรายร้ายแรง ต้องยืนอยู่บนข้อเท็จจริงทางวิชาการ มิใช่แรงกดดันจากกลุ่มผลประโยชน์จากสารพิษ สถาบันวิชาการจากหลายมหาวิทยาลัย เครือข่ายทางวิชาการจำนวนมาก และสหพันธ์นิสิตนักศึกษาเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย จัดเวทีวิชาการเพื่อให้ข้อมูลแก่สื่อมวลชนและประชาชน เรื่อง ข้อเท็จจริงทางวิชาการในการควบคุมสารเคมีอันตราย : พาราควอด โกลโฟเซต และคลอร์ไพริฟอส ในวันที่ 16 พ.ค. 2561 เวลา 9.30 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมจุมภฏ-พันธ์ทิพย์ อาคารประชาธิปก-รำไพพรรณี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ติดตามการแถลงได้ที่ <a href="http://www.healthstation.in.th">www.healthstation.in.th</a> และ <a href="http://www.facebook.com/healthstation">www.facebook.com / healthstation</a></p>
<p>ผู้จัดการรายวัน</p>	<p><b>ปัญหายาเส้น</b></p> <p>-เสนอบทความ องค์การอนามัยโลกกำหนดให้วันที่ 31 พ.ค. ของทุกปีเป็นวัน "World No Tobacco Day" ซึ่งมีการรณรงค์ต่อเนื่องมากกว่า 10 ปี แต่ที่ยังไม่เป็นกระแสคือ 'ยาเส้น' ซึ่งเป็นที่นิยมในกลุ่มผู้สูบบุหรี่และผู้ที่มีกำลังซื้อน้อย ซึ่งผลการสำรวจอนามัยและสวัสดิการปี 2558 พบว่า กว่าร้อยละ 30 ของนักสูบไทยนิยมสูบบุหรี่เป็นประจำ ความนิยมบริโภคยาเส้น นอกจากราคาถูกมากแล้ว ส่วนหนึ่งเกิดจากความเข้าใจว่ามีอันตรายน้อยกว่าบุหรี่ ซึ่งที่ผ่านมารัฐบาลไทยปล่อยให้ยาเส้นเสียภาษีต่ำกว่าบุหรี่ยี่สิบกว่าเท่า จึงอาจเป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำให้ชาวบ้านเชื่อว่ายาเส้นเสียภาษีต่ำกว่าแสดงว่ามีอันตรายน้อยกว่า ดังนั้น หากจะทำให้ประชาชนตระหนักถึงอันตรายของยาเส้น รัฐต้องส่งสัญญาณให้ถูกต้องด้วยการกำหนดอัตราภาษีที่เหมาะสม</p>

